

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อยู่ที่ 31.48 กลับมาแข่งค่าจากแรงเทขายดอลลาร์ มงกรอบวันนี้ 31.40-31.50

* บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดตลาดอยู่ที่ 31.48 กลับมาแข่งค่าจากแรงเทขายดอลลาร์ ณ เวลา 8.40 น. บาทแข่งค่าเพิ่มขึ้นที่ 31.43

* ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้มีแนวรับอยู่ที่ 31.40 แนวต้านที่ 31.50

* ดีลเลอร์ ระบุว่า เงินบาทกลับมาแข่งค่า จากแรงเทขายทำกำไรสกุลเงินดอลลาร์เมื่อวานนี้ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น

* รายงานการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น ความคิดเห็นของคณะกรรมการมีแนวโน้มที่จะยุติมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ภายในสิ้นปีนี้

* ในวันนี้ยังไม่มีปัจจัยกระทบค่าเงินเพิ่มเติม จัปตาทิศทางตลาดและกระแสเงินไหลเข้าและออกเป็นหลัก

* นายวิโรฒ สันติประภาพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า การปรับสูงขึ้นของราคาพันธบัตร (บอนด์) สหรัฐและความผันผวนในตลาดบอนด์ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดบอนด์ของไทย เนื่องจากนักลงทุนต่างประเทศยังถือลงทุนในบอนด์ไทยในสัดส่วนที่ไม่สูงมาก เฉลี่ยประมาณ 7-8% ของมูลค่าตลาดรวม เช่นเดียวกับประเด็นของการใช้คริปโตเคอเรนซี ซึ่งที่ผ่านมา ธปท.ได้เข้าพูดคุยกับสมาคมธนาคารไทยมาตลอดเพื่อขอความร่วมมือไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีระดับความเสี่ยงสูงและมีการกำกับดูแลที่ไม่ชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แล้ว

* ผู้ว่า ธปท. กล่าวด้วยว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ต้องดูตามเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของสหรัฐ ซึ่งแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม ดอกเบี้ยไทยไม่จำเป็นต้องปรับตามดอกเบี้ยในตลาดโลก เพราะสภาพคล่องในระบบการเงินไทยยังสูง

* เมื่อวันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 591.36 ล้านบาท

* "ตลาดยังมีความผันผวน แนะนำนักลงทุนติดตามตลาดใกล้ชิด และทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจเลือกใช้สกุลเงินที่ 3 ในการทำธุรกรรม เพื่อลดความเสี่ยงค่าเงิน" ดีลเลอร์กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้